



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ผู้มาประชุม จำนวน 20 คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ จรรย์การณณ์	ประธานสภา อบต.ฯ		
๒	นางทองใบ คิมมิม	รองประธานสภา อบต.ฯ		
๓	นายบรรจง คำแดง	เลขานุการสภาอบต.ฯ		
๔	นายประเวศ คัชชินทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑		
๕	นายเรื่อน จันทะโส	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒		
๖	นายอุส่าห์ กอบเกื้อ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒		
๗	นายสุรียา ยาสัตถา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓		
๘	นายบุญธรรม ธรรมทา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓		
๙	นายทองแดง แพงคำลา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔		
๑๐	นายสมพร ชัยนาม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔		
๑๑	นายเสาร์ แพงคำศรี	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕		
๑๒	นายชู กันทัด	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕		
๑๓	นายอุทัย ไสแสง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖		
๑๔	นายจวง โมกเบญญ์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖		
๑๕	นายอำคา ชะโกฏิ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗		
๑๖	นายฝนทอง กาทา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗		
๑๗	นายลอยยีน พิมพ์เหล็ก	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘		
๑๘	นายปัญญา ไตรแก้ว	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘		
๑๙	นายทินกร ตันโพธิ์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙		
๒๐	นายกำน บัญฑิตสา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐		

ผู้ลาการประชุม จำนวน - คน

ผู้ขาดการประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิวัฒน์ ธรรมานนท์	นักวิชาการศึกษา		
๒	นายสุวิทย์ ธรรมานนท์	นายช่างโยธา		
๓				

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายณรงค์ จรรยากรณ์

ประธานสภาฯ

- จุด เทียน รูป บุษยาพระรัตนตรัย

- เรียนท่านปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายณรงค์ จรรยากรณ์

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ มีมติประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน และในการประชุมวันนี้เพื่อกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบหรือไม่ครับ

นายบรรจง คำแดง

ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผู้บริหารขออนุญาตชี้แจงให้ท่านทราบ เรื่องสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนาจะหลวย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนาจะหลวย ได้รับการจัดสรรลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๘ คน โดยแบ่งพื้นที่การทำงานเป็น ๒ โซน โดยกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๔ คน รับผิดชอบพื้นที่ต้นแบบในตำบลนาจะหลวย ตำบลโสกแสง และตำบลบ้านตุม จำนวน ๑๗ แปลง กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๑๔ คน รับผิดชอบพื้นที่ต้นแบบในตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสวรรค์ และตำบลพรสวรรค์ จำนวน ๑๗ แปลง ซึ่งทางพัฒนาชุมชนขอความอนุเคราะห์ช่างแต่ละตำบลไปควบคุมงาน ซึ่งตำบลพรสวรรค์ได้รับจัดสรร “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน ๔ ราย ได้แก่

๑. นายประยูร วงศ์ใหญ่ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ ไร่ (๗ วันให้แล้วเสร็จ)
๒. นางสาวทัศนีย์ ผาผล หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ ไร่ (๑๔ วันให้แล้วเสร็จ)
๓. นายยง โคตรบัณฑิต หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ ไร่ (๑๔ วันให้แล้วเสร็จ)
๔. นายจิระศักดิ์ สีดาล้อม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ ไร่ (๑๔วันให้แล้วเสร็จ)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

(รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

นายณรงค์ จรรย์ากรณ์
ประธานสภา

- ตามที่ทางเลขานุการสภาได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปพร้อมกับรายงานการประชุมที่ครั้งที่แล้ว เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้อ่าน และตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาฯ และสมาชิกทุกท่านคงได้อ่านรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

ที่ประชุม

- มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๘ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ปรึกษาที่ประชุมเพื่อกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายณรงค์ จรรย์ากรณ์
ประธานฯ

- ด้วยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาฯ จะต้องปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าในปีหนึ่งจะให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

นายบรรจง คำแดง
เลขานุการฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ผมขอแจ้งระเบียบกฎหมายดังนี้ครับ

ระเบียบ/กฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดที่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดที่วัน

การกำหนดสมัยประชุม และวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี

สมัยแรกในปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำไปปรึกษาในที่ประชุมสภาสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยนำข้อความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

นายณรงค์ จรรยากรณ์
ประธานสภาฯ

- ขอให้ที่ประชุมช่วยกันกำหนดสมัยประชุมสามัญสามัญที่สมัยแต่ละสมัยมีกี่วันและประชุมสามัญสามัญแต่ละสมัยเป็นวันที่เท่าใด ขอเชิญครับ

นายอุทัย ไสแสง
สมาชิกสภา

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก และสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ สมัย และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญสามัญตามรายละเอียด ดังนี้

สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

และสมัยแรกแห่งปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นายณรงค์ จรรยากรณ์
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอเพิ่ม หรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

ที่ประชุม

- มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

นายณรงค์ จรรยากรณ์
ประธานสภาฯ

- ถ้าว่สมาชิกสภาฯทุกท่านเห็นชอบตามที่เสนอ ผมจะขอสรุปการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สมาชิกรับทราบ

สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

และสมัยแรกแห่งปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

นายณรงค์ จรรยากรณ์
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

- ในวาระนี้มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือซักถามทางท่านผู้บริหาร เชิญได้เลยครับ

นายอุทัย ไสแสง
สมาชิกสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอสอบถามเรื่องการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในตำบลพรสวรรค์ทั้งสายหลัก สายรอง ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และหินคลุกที่นำมาเทเป็นหินเกรดไหน ได้ตามที่ช่างได้กำหนดไว้หรือเปล่า

นายบรรจง คำแดง
เลขานุการฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ก่อนอื่นผมจะขอชี้แจงเรื่องโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลก่อนนะครับ ส่วนรายละเอียดจะให้ทางกองช่างได้ชี้แจงในส่วนขอรายละเอียดของโครงการต่างๆ ในส่วนของการ

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการทำสัญญาและผู้รับจ้างก็ได้มีการนำหินมาพักไว้ก่อนเข้าเข้าดำเนินการ และผมได้ให้ทางกองช่างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเข้าไปตรวจสอบว่าหินได้มาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็จะให้ผู้รับจ้างนำกลับไปเปลี่ยนมาใหม่ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆขอเชิญทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ

นายสุวิมล มุมตา
นายช่างโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เริ่มจากโครงการใช้จ่ายเงินสะสมนะครับ โครงการซ่อมถนนลูกรังภายในตำบล ผู้รับจ้างจะดำเนินโครงการเป็นโซน โดยจะเริ่มจากโซนทางบ้านคุ้ม บ้านแสนชนะนี้ และบ้านธารไร่น้อย โดยผู้รับจ้างได้แจ้งว่าได้มีการนำหินคลุกมาลงไว้ก่อนที่หน้าวัดบ้านแสนชนะนี้ แต่ในวันที่ผู้รับจ้างมาลงหินไว้ผมได้เดินทางไปส่งงานโครงการที่จังหวัด จึงได้ประสานทางทางสมาชิกอบต. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้เข้าไปดูว่าหินคลุกที่มาลงไว้ได้มาตรฐานหรือไม่ พอไปดูแล้วมันไม่ได้มาตรฐานตามราคาที่ทางอบต.ได้กำหนดไว้ และผมก็ได้แจ้งทางผู้รับจ้างไปแล้วว่าหินไม่ได้ตามมาตรฐานตามราคาที่กำหนดให้ให้ผู้รับจ้างไปเปลี่ยนมาให้ใหม่ และเมื่อนำมาเปลี่ยนใหม่แล้วให้แจ้งผมอีกทีก่อนที่จะมีลงงาน และจะให้ทางคณะกรรมการไปตรวจก่อนครับ นี่คือเบื้องต้นสำหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังครับ มีโครงการอื่นที่จะให้ทางกองช่างชี้แจงอีกหรือไม่ครับ

นายอำคา ชะโกฏิ
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนของกองช่างได้ชี้แจงโครงการที่จะซ่อมแซมถนนลูกรังแล้ว ผมอยากขอให้ทางกองช่างได้ชี้แจงโครงการอื่นๆต่อเลยครับ

นายณรงค์ จรรยากรณ์

ขอเชิญทางกองช่างได้ชี้แจงในส่วนของโครงการอื่นๆต่อเลยครับ

นายสุวิมล มุมตา
นายช่างโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับโครงการแรกนะครับ เป็นโครงการที่ยังค้างอยู่ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ คือโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแก้งขอไปบ้านโนนสว่าง ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการได้ ๘๘ % แล้ว ขณะนี้กำลังทำความสะดวกอัดถนนและจะลงยางมะตอยในรอยต่อและเก็บรายละเอียดรอยแตกแล้วก็จะเสร็จสิ้นโครงการ ส่วนโครงการที่ ๒ จะเป็นงบกลางของจังหวัดที่เราได้มาคือโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไร่ใหญ่ตอนบน ตอนนี้ดำเนินการได้ประมาณ ๘๐% แล้วครับ คาดว่าภายในเดือนนี้น่าจะแล้วเสร็จ โครงการที่ ๓ เป็นโครงการงบกลางของจังหวัดเหมือนกันครับ คือโครงการขุดลอกหนองตอง ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการเลย แต่ทางกองช่างก็ได้สอบถามแล้วและทางผู้รับจ้างได้แจ้งมาว่าอีกสองสามวันจะเข้าดำเนินการต่อ ส่วนโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณปี ๖๔ ที่มีปัญหาในการการแก้ไขรายละเอียดโครงการนะครับ มีทั้งหมด ๕ โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านฝั่งเพไปป้อมตำรวจ ต.โนนสมบูรณ์ ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพิกัดมาเป็นตั้งแต่ทางเข้าบ้านที่ชำรุดไปจนถึงคอนกรีตเลยสะพานไป เป็นถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร งบประมาณ

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๒ เป็นโครงการถนน คสล. สายบ้านบุงคำ - บ้านดอนยาว ได้มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดใหม่และแก้ไขแก้ไขเป็น รื้อถนนลาดยางที่ชำรุดออก และก่อสร้างเป็นถนนคสล. ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร งบประมาณ ๑,๕๑๐,๕๐๐ บาท โครงการที่ ๓ เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านโนนสว่าง - บ้านโนนเกษม ได้แก้ไขพิกัดใหม่โดยเริ่มจากหน้าวัดบ้านโนนสว่างไปจนถึงถนนคอนกรีต ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๗ เมตร และวางท่อ ๑ จุดเพื่อให้ น้ำได้ไหลผ่าน งบประมาณ ๑,๔๙๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านม่วง - บ้านป่าก่าว จากเดิม ๑,๓๘๙ เมตร งบประมาณ ๓,๖๐,๔๐๐ บาท เป็นถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบุงคำ - บ้านคุ่ม เดิมโครงการนี้ ได้มีการแก้ไขลูกรังไหล่ทางจาก ๑ เมตร เป็นลูกรังข้างละ ๑ เมตรตามที่จังหวัดให้แก้ไข เพราะเราได้ประมาณการงบประมาณไปข้างละ ๑ เมตร แต่เราพิมพ์ตกคำว่าข้างละ โครงการทั้ง ๕ โครงการทางจังหวัดได้มีการส่งไปให้กับทางหลวงตรวจสอบบราคาว่ามันสมเหตุผลหรือไม่ และให้ทางเราเข้าไปชี้แจง และผมก็ได้เข้าไปชี้แจงแล้วเรียบร้อยครับ และทางจังหวัดจะแจ้งผลภายในสองอาทิตย์ ต่อไปเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ทางกองช่างจะดำเนินการกำหนดราคากลางของถนน คสล. ๖ โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแก้งขอ - บ้านโนนสว่าง ต่อจากโครงการเดิม ระยะทาง ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสร้างทุ่งบ้านฝั่งเพ หมู่ที่ ๑ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านบุงคำ - บ้านคุ่ม ช่วง รพสต. ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอึกแพงแบ่งปันบ้านโนนสว่างหมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านแก้งขอ - ฝ่ายบ้านป่าก่าว ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๖ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสายบ้านม่วง - บ้านบุงคำ ช่วงบ้านหนองกระโดน ถนนกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท ก็มีโครงการที่จะดำเนินการก่อนทั้งหมด ๖ โครงการก่อนนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ จรรยากรณ์
ประธานสภาฯ

มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมรับ เรียนเชิญทางสมาชิกฯหมู่ ๓ ครับ

นายบุญธรรม ธรรมทา
สมาชิกสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก ท่านรองประธานสภา และสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมรางระบายน้ำบ้านบุงคำหมู่ ๓ ทำยังไม่ถึงปีฝาครอบได้มีการแตกหัก จะแจ้งทางผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ

นายณรงค์ จรรย์ากรณ์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทางกองช่างได้ชี้แจงครับ

นายสุวิมล มุมตา
นายช่างโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในเมื่อในโครงการมีการชำรุดเสียหายก็สามารถเรียกผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมได้ครับ เพราะมันยังอยู่ในช่วงประกันสัญญา เดี่ยวทางกองช่างจะแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมให้ครับ

นายณรงค์ จรรย์ากรณ์
ประธานสภาฯ

มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมครับ เรียนเชิญทางสมาชิกฯหมู่ ๔ ครับ

นายสมพร ชัยนาม
สมาชิกสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก ท่านรองประธานสภา และสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสมพร ชัยนาม สมาชิกสภาฯหมู่ ๔ มีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมถนนที่ชำรุดสายทางเข้าบ้านคุ้มช่วงสะพานว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

นายณรงค์ จรรย์ากรณ์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทางกองช่างได้ชี้แจงครับ

นายสุวิมล มุมตา
นายช่างโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ทางสมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๔ ได้เขียนคำร้องเรื่องการซ่อมถนนที่ชำรุด ทางกองช่างได้ไปสำรวจแล้วและกำลังจะเสนอการซ่อมแซมให้กับทางผู้บริหารได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

นายณรงค์ จรรย์ากรณ์
ประธานสภาฯ

มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมครับ เรียนเชิญทางสมาชิกฯหมู่ ๑ ครับ

นายประเวช คัชรินทร์
สมาชิกสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก ท่านรองประธานสภา และสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ นายประเวช คัชรินทร์ สมาชิกสภาฯหมู่ ๑ มีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมโครงการขุดลอกหนองป่าแขงที่ชำรุด อยากเรียนถามทางท่านนายกกว่าจะให้ทางกระผมดำเนินการอย่างไรในการซ่อมแซมในครั้งนี้ครับ

นายณรงค์ จรรย์ากรณ์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทางผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

นายบรรจง คำแดง
เลขานุการฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ผมขอชี้แจงโครงการขุดลอกหนองป่าแขงที่ชำรุด ทางท่านสมาชิกฯท่านไม่ต้องทำอะไรครับ เพราะโครงการยังอยู่ในช่วงประกันสัญญา เราได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้วครับยังรอการตอบรับจากทาง

ผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ได้ถ่ายโอนมาให้กับเราอยู่ครับ ให้รอก่อนครับ

นายณรงค์ จรรยากรณ์
ประธานสภาฯ

มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมครับ หากไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว
ผมขอบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พรสวรรค์เป็นอย่างดี สำหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.



ผู้จัดรายการประชุม

(นายบรรจง คำแดง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



ผู้ตรวจรายงาน

(นายอุทัย ไสแสง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



ผู้ตรวจรายงาน

(นายอำคา ชะโกฏิ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



ผู้ตรวจรายงาน

(นายบุญธรรม ธรรมทา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



ผู้รับรองรายการประชุม

(นายณรงค์ จรรยากรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์